



ที่ สป ๐๐๑๗.๓/ว ๖๖๒๒

ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

ถนนพิชัยณรงค์สงคราม สป.๑๘๐๐๐

๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี(ท) หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง นายอำเภอ ทุกอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร ทุกแห่ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายกเทศมนตรีเมือง ทุกแห่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ทุกสถาบัน ประธานหอการค้าจังหวัดสระบุรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี และนายกสมาคมการท่องเที่ยวสระบุรี

ตามที่จังหวัดสระบุรีได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นประจำทุกเดือน นั้น

สำหรับการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ เดิมมติที่ประชุม เห็นชอบให้จัดการประชุมในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี แต่เนื่องจากวันดังกล่าวมีพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จึงขอเลื่อนกำหนดการประชุมเป็นวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. ส่วนราชการใดมีข้อราชการที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมให้จัดทำเอกสารสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๒ ชุด และหากมีการจัดทำข้อมูลการนำเสนอในรูปแบบ Microsoft PowerPoint ให้จัดส่งให้สำนักงานจังหวัดสระบุรี ภายในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมการนำเสนอในวันประชุม

๒. กรณีมีหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งใหม่ มีความประสงค์จะรายงานตัวต่อที่ประชุม ขอให้แจ้งชื่อ - สกุล และตำแหน่ง พร้อมภาพถ่าย ให้สำนักงานจังหวัดทราบก่อนกำหนดประชุมไม่น้อยกว่า ๓ วัน เพื่อนำเข้าวาระก่อนการประชุม

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดเอกสารรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระเบียบวาระการประชุม ได้ที่เว็บไซต์จังหวัดสระบุรี www.saraburi.go.th หัวข้อ “หนังสือแจ้งเวียน”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว การแต่งกาย เครื่องแบบปฏิบัติราชการตามสังกัด หรือเครื่องแบบกาก็พอ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบัณฑิตย์ เกียรติวารักษ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐-๓๖๒๑-๑๔๕๘